



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

23 เมษายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 22 เม.ย. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,470 ราย ป่วยสะสม 48,113 ราย กำลังรักษาอยู่ 18,148 ราย รักษาหาย 29,848 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 7 ราย รวมเสียชีวิต 117 ราย ไทยอยู่ในอันดับที่ 106 ของโลก กทม.ป่วยเพิ่ม 446 ราย สะสม 4,775 ราย เชียงใหม่ป่วยเพิ่ม 237 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 145,285,382 ราย เสียชีวิต 3,083,565 ราย รักษาหาย 123,252,823 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ อินเดีย มีผู้ติดเชื้อวันเดียวมากกว่า 3 แสนคน เป็นสถิติโลกสูงสุด สปบ.ลาว ล็อกดาวน์กรุงเวียงจันทน์ 14 วัน สกัดโควิดระบอบ

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.กลุ่ม VIP แชนจ์คิวรับวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ข่าวสด, matchonweekly, thebangkokinsight

-นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการ ผอ.บริษัท แสนสิริ จก. ทวิตข้อความว่า มีกลุ่ม VIP เข้าไปรับวัคซีนก่อนบุคลากรทางการแพทย์ บางคนโพสต์โชว์อีกต่างหาก

2.ผลข้างเคียงวัคซีนซิโนแวค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-ชาวลำปาง ตั้งกระทู้สอบถามทางสื่อสังคมออนไลน์กรณีบุคลากรทางการแพทย์รพ.ลำปาง แพ้วัคซีนกว่า 15 คนจริงหรือ? มีผู้เข้ามาตอบว่าเป็นเหตุการณ์จริง และวานนี้บุคลากรทางการแพทย์ต้องแอดมิท 2 ราย เพราะเกิดอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนประมาณ 15 นาที โดยเป็นการฉีดวัคซีนเข็มแรก รุ่น 2 มีบุคลากรทางแพทย์ 2 คน หลังจากฉีด 15 นาที มีอาการปวดไม่ชัด ซึ่มลง แขนขาอ่อนแรง แพทย์เร่งช่วยเหลือเกือบ 4 ชม. จึงมีอาการดีขึ้น นอกจากนี้ ยังได้รับแจ้งจากญาติของบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้ว่า มีผู้เกิดผลข้างเคียง อาทิ ปากชา มือชา หน้าชา ลิ้นชา บางคนคลื่นไส้ จึงสั่งให้หยุดฉีด ส่วนคนที่ฉีดเมื่อวานนี้ 40 คน ให้นอนสังเกตอาการ โดยวัคซีนที่ฉีดเป็นของ Sinovac lot.No. J202103002, serial 81901420027937950764/10 ซึ่งเป็นล็อตถัดจากที่เกิดผลข้างเคียงกับบุคลากรทางแพทย์ จ.ระยอง

-อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ กรณีมีข่าวรพ.ลำปางหยุดฉีดวัคซีนเนื่องจากบุคลากรมีอาการแพ้ นั้น ตรวจสอบแล้วพบเพียง 1 ราย มีอาการคล้ายหลอดเลือดสมอง ส่วนที่เหลือมีอาการเล็กน้อย เช่น ปวดเมื่อย อ่อนเพลีย สสจ.ลำปางแจ้งว่าเป็นการหยุดฉีดชั่วคราวระหว่างรอผลจากกกก.ติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีน ขณะนี้ได้ฉีดวัคซีนต่อตามปกติ ไม่พบมีอาการผิดปกติใดๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (thaipbs,77kaoded)

-นพ.สสจ.ลำปาง แถลงข่าวชี้แจงว่า ตั้งแต่ครั้งแรกและครั้งที่สองมีผู้แพ้แล้วกว่า 150 ราย ส่วนใหญ่มีอาการบวม ปวดแขน ใจสั่น และทุกคนหายเป็นปกติในวันนั้น ส่วนวันที่ 23 เม.ย. ฉีด 604 ราย มีอาการไม่พึงประสงค์ 9 ราย คือ หน้าชา แขนขาอ่อนแรง จึงระงับการฉีด ซึ่งจนท.ที่มีอาการรุนแรงมีอาการคล้ายเส้นเลือดสมองตีบชั่วคราว รักษาอาการภายใน 4 ชม. ก็กลับมาเป็นปกติ จากการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย สสจ.ลำปางและรพ.ลำปางได้เสนอข้อเท็จจริงให้คณะผู้เชี่ยวชาญและ สธ.พิจารณา เห็นว่าวัคซีนซิโนแวคมีความปลอดภัย ให้เข้มงวดการเฝ้าระวังอาการ และสามารถฉีดได้ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, thaipbs

-คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ยืนยัน ยังไม่มีการสั่งระงับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของซิโนแวค ส่วนที่มีการแชร์ข้อมูลว่าเลื่อนการฉีดให้กับนิสิตแพทย์นั้น ชี้แจงว่า ตอนนี้อยู่ไม่ถึงคิวฉีดของนิสิตแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnthailand

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์ทางสมองหลายท่าน รวมทั้งอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์และสถาบันประสาทฯ ที่มีคำอธิบายเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนซิโนแวค ขั้นตอนที่ต้องทำคือฉีดวัคซีนต่อและเตรียมการเฝ้าดูอาการอย่างน้อย 30 นาที และมีข้อระวังตัวอีกอย่างน้อย 24 ชม. เมื่อกลับบ้าน

3.การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ โพสต์เฟซบุ๊ก ถามเรื่องวัคซีนเข้ามาแล้ว 2 ล้านโดส แต่ฉีดได้แค่ 6 แสนโดส ที่เหลืออยู่ที่ไหน ว่า เป็นการปิดเบือนสร้างความสับสนให้กับประชาชน ควรให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ยืนยันรัฐบาลมีแผนการฉีดวัคซีนที่ชัดเจน สามารถติดตามได้จากรายงานสถานการณ์ประจำวันของ สธ.

4.การบริหารจัดการของรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีนายกฯ ให้เหตุผลที่สั่งซื้อวัคซีนมาน้อยเพราะในช่วงนั้นสามารถบริหารสถานการณ์ได้ดีว่า การเป็นรัฐบาลที่ต้องเตรียมทุกฉากทัศน์ โดยเฉพาะฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุด นายกฯ ประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไปและบริหารราชการแผ่นดินด้วยความประมาท ทำให้ประชาชนทั้งหมดเดือดร้อน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. พรรคเพื่อไทย เผยว่า ระบบสาธารณสุขของไทยเคยได้รับการยกย่องว่ามีประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถในการดูแลประชาชนเป็นอันดับ 6 ของโลก วันนี้อยู่ระดับบอบประยุทธ์พังทลายไปหมดแล้ว

5.ญาติผู้ป่วยโควิดโทรเรียก 1669 มารับ ปกปิดข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ผจก.รายวัน, sanook

-พลสิทธิ์ เลิศนภาพงศ์ โด่งเมฆา อาสาก์ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู ฐานโลตัสพระราม 3 โพสต์เฟซบุ๊ก แสดงความไม่พอใจที่ผู้ป่วยโควิด 19 รายหนึ่งปกปิดข้อมูล ให้พี่สาวโทร.1669 อ้างว่าแน่นหน้าอก นำส่งรพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เมื่อถึงรพ.จึงบอกว่าติดโควิดตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. ทำให้อาสาก์ภัยต้องกักตัว 14 วัน เมื่อแจ้งความกรณีผู้ป่วยปกปิดข้อมูล ตำรวจสน.วัดพระยาไกรไม่รับแจ้งความ อ้างว่าไม่เคยมีใครแจ้งความ

6.ผู้ป่วยติดต่อกัน 1669 ไม่ได้ สุดท้ายเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama-addict

-แอดมินโพสต์ข้อความว่า มีผู้ป่วยแน่นหน้าอก โทร 1669 จะเรียกรถมารับไปรพ. แต่โทรไม่ติด สายไม่ว่าง สุดท้ายเสียชีวิต สธ.ต้องแยกเบอร์นี้ออกมาเลิกใช้รับสายผู้ป่วยโควิด ยกเว้นกรณีผู้ป่วยเร่งด่วน ไม่อย่างนั้นผู้ป่วยฉุกเฉินจะติดต่อรพ.ไม่ได้ เพราะคู่สายเต็มตลอด โดยมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นว่า ให้แยกสาย1669 ออกมา แล้วให้รับคนตกงานมาช่วยรับสาย

7.การทำงานของสายด่วน 1668

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ kapook, เพจ Drama-addict

-เสนอภาพบรรยากาศในห้องทำงานของสายด่วน 1668 มีเจ้าหน้าที่นั่งโต๊ะทำงานแบบเว้นระยะห่าง แต่ละคนมีโทรศัพท์ของตัวเอง และจดข้อมูลใส่กระดาษ ไม่มีคอมพิวเตอร์ในการช่วยบันทึกข้อมูล โดยมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นในประเด็นการทำงานที่ต้องจดด้วยมือ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook, เพจ Drama-addict

-แอดมินเพจ Drama-addict โพสต์ข้อความจากคนทำงานเบื้องหลังที่มีความอึดอัดกับการทำงาน ระบุว่า รัฐบาลประชาสัมพันธ์ดีมาก แต่ไม่ได้ดูว่าบุคลากรมีเพียงพอหรือไม่ และยังประชาสัมพันธ์ให้โทรสายด่วน 1668 ซึ่งไม่มีทั้งกำลังคนและอุปกรณ์แต่ต้องรับสายจากทั่วประเทศ การหาเตียงในภาวะปกติก็ประสานงานยากอยู่แล้ว ถ้าไม่ใช่คนไข้ตามสิทธิ์ คนที่ประกาศว่ามีเตียงให้มาดูจำนวนเตียงจริงของรพ.บ้าง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์บุคคลในข่าว

-เป็นหน้าที่ของรัฐ และ ศบค. ที่จะต้องบริหารจัดการแก้ไข เพราะประชาชนห่วงสุขภาพตนเองว่าหากได้รับการรักษาล่าช้าอาจไม่ทันการณ์ ยังมีกระแสโจมตีในโลกโซเชียล ทำนองว่าคนที่ได้เตียงรักษา ก่อน คือพวกมีเส้นสาย กลายเป็นความลึกลับ

8.ส.ส.เพื่อไทยนำผู้ป่วยตกค้างเข้ารับรักษา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-น.อ.อนุดิษฐ์ นาคทรพรพ ส.ส. พรรคเพื่อไทย พร้อมทีมสายไหมต้องรอด ลงพื้นที่หมู่บ้านซิดีโฮม เขตสายไหม เพื่อประสานส่งผู้ป่วยโควิด 19 เข้ารักษาที่รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง โดยใช้โรงแรมโอปิส เป็น Hospitel พร้อมระบุว่า เขตสายไหมมีผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เตียง 41 ราย และมีการแพร่กระจายเชื้อภายในครอบครัว จึงเร่งประสานรพ.รับผู้ป่วยทั้งหมดเข้ารับรักษา ส่วนกรณีครอบครัว 6 คนติดเชื้อมาจาก ระบุว่ามีการปิดเบือนข่าวสาร ผู้ติดเชื้อมีคนเดียว ยืนยันเองว่าพยายามติดต่อหน่วยงานราชการตลอดทั้งวันแต่ไม่ได้ ทั้งนี้ ทีมสายไหมต้องรอดได้นำส่งผู้ป่วยโควิดตกค้าง 4 ครอบครัว รวม 9 คน เข้ารับการรักษา ผู้ป่วยรายหนึ่งเล่าว่า หลังทราบผลติดเชื้อมือ 13 เม.ย. กักตัวอยู่ในบ้านพักมา 8 วัน ระหว่างนั้นพยายามติดต่อสายด่วน 1668 เพื่อประสานขอเตียงว่าง แต่ก็ยังไม่

9. เลิกใช้วิธีตรวจแบบ Rapid Test

สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama-addict

- ผศ. นพ. โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก รพ. จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับผู้ป่วยโควิดของไทยรายหนึ่งใช้ Rapid Test ตรวจให้ผลเป็นลบ กว่าจะรู้ว่าติดเชื้อก็อาการหนักและเสียชีวิต สาเหตุหนึ่งน่าจะเป็นจากการเลือกวิธีตรวจคัดกรองครั้งแรกที่ไม่ไวพอ ทำให้ไม่ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว จึงเห็นว่าไม่ควรใช้ rapid test โดยเฉพาะแอนติบอดี ในการตรวจในสภาวะแบบนี้ เพราะอาจทำให้ไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ จึงไม่ได้รับการรักษาและอาจจะได้ระวังตัวเรื่องการแพร่กระจายเชื้อ

10. จ.มหาสารคาม แก้ไขไหม้ไลน์ผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

- เพจประชาสัมพันธ์ จ.มหาสารคาม มีการแก้ไขไหม้ไลน์ผู้ป่วยโควิดรายที่ 71 ของจังหวัด โดยมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าครั้งแรกระบุว่าเดินทางไปเล่นพนันกับเพื่อน แต่แก้ไขเป็นไปขายผลไม้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

- สสจ.มหาสารคาม ชี้แจงว่า ผู้ป่วยยืนยันได้เล่นพนันที่ร้อยเอ็ดจริง ส่วนวันอื่นๆ ได้เดินทางไปบ่อน ไม่ได้เล่นการพนัน แต่ไปขายผลไม้ในบ่อน จึงแก้ไขไหม้ไลน์ใหม่ ยืนยันว่าเป็นการแก้ไขตามข้อเท็จจริงของผู้ป่วย

11. ประเด็นในทวิตเตอร์

สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์

- ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @Teeha_chumnumai ทวิตข้อความว่า มีชื่อ อนุทิน เป็น รมต.กระทรวง ทำให้ประชาชนไม่มั่นใจกับการทำงานของ สส.

- ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @TallyXiaxy ทวิตถามว่า ข้อความที่ @Prapapoom ระบุ เคยมีเอกชนติดกับซิโนฟาร์มหลายเดือนที่ผ่านมา แต่ อย. ไม่รับรอง และไม่พอใจหลังบริษัทให้สัมภาษณ์ จนบัดนี้ อย. ยังไม่รับรอง ถือเป็นกรกล่าวหา อย. หรือไม่ โดยมีคนรีทวีตข้อความ 3 พันกว่าครั้ง

- ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @tar_vmtv ทวิตเกี่ยวกับวัคซีน sinovac มีการแชร์ภาพกล่องวัคซีนที่มีวันหมดอายุต่างกัน กล่องแรกวันหมดอายุ 20240307 อีกกล่องวันหมดอายุ 20210901 มีผู้เข้ามาแสดงความเห็น อาทิ อย. ตอบแล้วว่ายาหมดอายุ 3 ปี เป็นไปไม่ได้, ขอประณามความมั่งง่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของอก., อย. ติดต่อกับอก. แล้วเพื่อจัดการตามกระบวนการ และย้ำว่า รพ. ที่เจอวัคซีนมีอายุมากกว่า 1 ปี ให้ชะลอการฉีดและสอบถามกับอก. โดยตรง

12. คลัสเตอร์ จ.เชียงใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, ข่าวสด, js100, sanook, nationtv)

- จนท. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ อ.เมืองเชียงใหม่ พร้อม จนท. สสจ. เชียงใหม่ และ กำนันต.ป่าแดด นำรถพยาบาลเข้ารับตัวแม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่ง ในซอยไข่มุก 2 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 แล้ว 42 ราย จากทั้งหมด 45 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ อีก 2 ราย อยู่ระหว่างรอผล และไม่ติดเชื้อ 1 ราย จนท. รับตัวผู้ติดเชื้อ 20 ราย ส่งรพ.สนาม จ.เชียงใหม่ อีก 22 รายจะรับตัววันถัดไป

- ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @Kowit_ThaiPBS ทวิตข้อความว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พบครูติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการ ตรวจกลุ่มเสี่ยงสูง 120 คน พบเด็กอายุ 4-6 ปีในศูนย์ฯ ติดเชื้อ 14 คน และอีก 2 คนเป็นผู้ใหญ่

- ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ชี้แจงว่า จากการตรวจเชิงรุกพบการระบาด 3 คลัสเตอร์ใหม่ คือ 1. คลัสเตอร์เรือนจำกลาง อ.แม่แตง 37 ราย เป็นการระบาดในผู้ต้องขังแรกแรกที่พบระหว่างกักตัวตามมาตรการ 14 วัน 2. คลัสเตอร์สถานปฏิบัติธรรม ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ ติดเชื้อ 21 ราย อีก 2 รายเป็นผู้ติดเชื้อในจ.ลำพูน และ 3. คลัสเตอร์ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด เกิดจากครูติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการ ทำให้แพร่ระบาดในกลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มเสี่ยงสูงทั้งหมด 120 ราย พบเด็กในศูนย์ฯ อายุ 4-6 ปี ติดเชื้อทั้งหมด 14 ราย และอีก 2 ราย เป็นผู้ใหญ่

13. แม่ติดโควิด หอบลูกเข้ารพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

- สสจ. เชียงใหม่ กำลังตรวจสอบกรณีการแชร์ภาพแม่ติดโควิด หอบลูกน้อยเข้ารพ.สนาม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

14. หักหัวคิวรพพยาบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ไทยรัฐ

- ผู้ป่วยโควิด 19 รายหนึ่งในกทม. ร้องเรียนว่า รพ. ที่ไปตรวจเตียงเต็ม จึงพยายามหารพ. เพื่อรักษา หลังจากได้เตียงแล้ว โทร 1668 ไป 3 ครั้ง ไม่มีคนรับสาย โทร 1669 มีจนท. รับสายแจ้งว่าต้องรอคิว ไม่ยืนยันว่าจะมารับช่วงไหน จึงเรียกรพพยาบาลเอกชนโดยเพื่อนติดต่อผ่านคนกลางให้ คิดราคา 7,000 บาท ขณะที่คนขับรพพยาบาลแสดงสลิปการโอนเงินจากผู้ว่าจ้าง 4,000 บาท ผู้ป่วยยืนยันจะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด และเรียกร้องให้สธ.

เร่งหรือมาตรการควบคุมธุรกิจรถพยาบาล

15.หญิงชราป่วยโควิดเสียชีวิตในบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Facebook, Tiktok, Fm91bkk

-เพจ drama-addict โพสต์และแชร์คลิปหญิงชรา 3 คน อายุ 85 ปี 75 ปี และ 70 ปี เป็นพี่น้องกัน ติดเชื้อโควิด 19 อยู่ที่บ้านพักเขตบางคอแหลม กทม. หลายวันเพราะไม่มีเตียงรักษา จนอาการทรุดลงเสียชีวิต 1 ราย เมื่อ 22 เม.ย. แต่ไม่สามารถหารถมารับศพได้ ถ้าสุดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจัดรถไปรับศพแล้ว ขณะที่อีก 2 คนอยู่ระหว่างรอประสานหาเตียงรักษา

16.สถานการณ์การติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ไทยรัฐ

-บุคลากรทางการแพทย์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อโควิด 2 ราย หลังเข้ารับการรักษา ก่อนเข้าห้องผ่าตัด คนใกล้ชิดกักตัวแล้ว
-พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภูมมา เลขาธิการ กกต. ติดเชื้อโควิด 19 ยังไม่ทราบที่มา เนื่องจากช่วงสงกรานต์ไม่ได้เดินทางไปไหนนอกจากบ้านพักและสำนักงานประสานกรมควบคุมโรคมาตรวจเชื้อ จนท.เกี่ยวข้องทั้งหมด
-จนท.วุฒิสภาติดเชื้อโควิด 2 ราย ส่วนสภาผู้แทนราษฎร 1 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจหาเชื้อ นอกจากนี้ ยังมีบุคคลใกล้ชิดอยู่ระหว่างการรอผลตรวจอีก 25 คน และอยู่ระหว่างเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่หญิงของสำนักงานกฤษฎีกาที่สามีติดโควิด
-น้าคอม ชวนชื่น ตลกชื่อดัง อาการทรุด เชื้อลงปอด ไตวาย ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ ลูกสาวและเพื่อนนักแสดงขอให้แพทย์ที่เก่งๆ ช่วยรักษาด้วยหรือติดต่อที่รพ.วิภาวราม

มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand, inn

-รมว.สธ. เผยระบบสาธารณสุขทั่วประเทศสามารถคุมโรคโควิด 19 ได้ คาด 2-3 สัปดาห์จะเริ่มลดลง พร้อมให้กำลังใจบุคลากรอย่างเต็มที่ ส่วนยาฟาวิพิราเวียร์อยู่ระหว่างนำเข้า 2 ล้านเม็ด คาดถึงใน 1-2 วัน ยืนยันนายกฯ ไม่ได้ตำหนิสายด่วน 1668 ได้บอกให้กรมการแพทย์เพิ่มคู่มือเพื่อปรับปรุงการให้บริการ แต่ยอมรับว่าในช่วงนี้มีผู้ติดเชื้อโทรศัพท์เข้ามาจำนวนมาก ซึ่งแต่ละสายใช้เวลาในการสอบถามข้อมูล ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นจิตอาสาสมัครโทรศัพท์ ขอชื่นชมและให้กำลังใจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด) เว็บไซต์(workpointtoday, thestandard, sanook)

-รมว.สธ. ระบุ การเจรจากับผู้แทนบริษัทไฟเซอร์ เป็นไปด้วยดี ก่อนโพสต์เฟซบุ๊กกว่า ไทยได้โควตา 10 ล้านโดส ส่วนจีนเสนอบริจาควัคซีนซิโนแวคให้ไทยอีก 5 แสนโดส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, มติชน) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง Thaibps, NBT, TNN, tnnthailand)

-สธ.แถลงข่าว มอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อนำไปใช้สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ระบาดทุกจังหวัด โดยมอบให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ นำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มก./แคปซูล จำนวน 6 แสนแคปซูล ส่งให้รพ.ในสังกัดทั่วประเทศเป็นทางเลือกช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการเล็กน้อย ผลการศึกษาเบื้องต้นในผู้ป่วยที่รับประทาน ทุกรายมีอาการดีขึ้นและไม่มีอาการข้างเคียง ข้อควรระวัง สำหรับผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร หญิงตั้งครรภ์ ให้นมบุตร และควรระวังการใช้น้ำร้อนร่วมกับยารวาร์ฟาริน แอสไพริน โคลพิโดเกรล ยาลดความดันโลหิต และไม่ควรรับติดต่อกันนานเกินไป เพราะอาจมีอาการชาตามมือตามเท้า และมีปัญหาเกี่ยวกับไต ได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 7, 9, NBT, TNN, Thaibps

-รมว.สธ. พร้อมด้วย ผู้ว่าฯ ประจวบฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด 19 และการจัดตั้ง Cohort Ward รองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในรพ.หัวหิน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผจก.รายวัน, thaigov, bangkokbiznews

-รมช.สธ. ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยโควิดส่วนขยาย (Extended cohort ward) ปรับหอผู้ป่วยสยข. จ.ปทุมธานี เพิ่มเตียง 200 เตียง รองรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง กลุ่มสีเขียว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

-ปลัด สธ. ชื่นชมบุคลากร รพ.นครปฐม แก้ไขสถานการณ์และควบคุมโรคได้ดี ไม่กระทบงานบริการผู้ป่วย แม้พบบุคลากรติดโควิด 19 ถึง 13 ราย และต้องกักตัวอีกหลายราย เตรียมเปิดรพ.สนามเพิ่ม 150 เตียง และขยายเตียงไอซียูเพิ่ม 10-15 เตียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 7, 9, NBT, TNN, Thaibps, nationtv, thailandplus)

-อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าว สธ.ให้ทรพ.ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กลุ่มเป้าหมายและบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป หลังผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอาการ

ประเด็นข่าว

ไม่เพียงประสงค์พบเป็นอาการชั่วคราว ผลการตรวจสอบวัคซีนล็อตนั้นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าไม่มีความผิดปกติ ผลประโยชน์มีมากกว่าไม่ฉีด ยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 รวม 864,840 โดส กระจายใน 77 จังหวัด เป็น เข็มแรก 746,617 คน เข็มที่สอง 118,223 คน คาดว่าการฉีดวัคซีนในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์จะแล้วเสร็จสิ้นเดือน เม.ย.นี้ ส่วนปัญหาผลกระทบหรืออาการไม่พึงประสงค์หลังรับการฉีดวัคซีนในส่วนของบุคลากรการแพทย์ WHO ให้นิยามการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ใหม่ที่เกิดในหญิงมีครรภ์ระบบประสาท คล้ายกรณีที่ระยองและลำปาง แต่ไม่ใช้การแพ้วัคซีนว่า เป็นปฏิกิริยาความเครียดที่เกิดจากการฉีดวัคซีน เตรียม 3 แนวทางจัดหาวัคซีนเพิ่มอีก 35 ล้านโดส แบ่งเป็น 1.ภาครัฐร่วมกับบอ.ซื้อเพิ่มเติม 2.ภาคเอกชน (หอการค้า) ยินดีบริจาคเงินให้รัฐจัดซื้อ 10 ล้านโดส ฉีดให้กับพนักงานบริษัท 3.รพ.เอกชนจัดซื้อเอง ฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย มอบหมายให้ ก.พาณิชย์ คุมราคา สำหรับวัคซีนที่จัดซื้อมาจากแอสตราเซนเนกา 61 ล้านโดส ซิโนแวค 2 ล้านโดส และในวันที่ 24 เม.ย. จะมีวัคซีนซิโนแวคเพิ่มอีก 5 แสนโดส รวมตอนนี้มีวัคซีน 63.5 ล้านโดส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 3, 5, 7, TNN, NBT, isranews)

-กรมการแพทย์ ใช้เทคนิค convert สายด่วน 1668 เข้าโทรศัพท์มือถือส่วนตัวของจิตอาสาเสริมอีก 10 คู่สาย และระดมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จิตอาสากว่า 200 คน มาช่วยรับสายทุกวัน เวลา 08.00 น.- 22.00 น. แนะนำติดต่อเพิ่มผ่านไลน์ @sabaideebot กรอกข้อมูล ส่งเอกสารผลตรวจจากแล็บไว้ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-กรมอนามัย เผย ผู้มีความเสี่ยงสูง พบติดเชื้อ-แพร่เชื้อได้ง่าย เลี่ยงคลุกคลีกับสมาชิกในบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, tnnthailand

-ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ รพ.สนาม จ.นครราชสีมา

-สปสช.เพิ่มอีก 300 คู่สาย โทร.1330 รองรับหาเตียงโควิด 19 พร้อมติดต่อกลับทุกราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวเบซิฟิก, nationtv, js100, thebangkokinsight)

-นายกฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า รัสเซียตอบรับสนับสนุนวัคซีนสปุตนิก วี ให้ไทยแล้ว ทราบว่าสธ.ดำเนินการต่อไปตามข้อสั่งการแล้ว โดยนับบริษัทตัวแทนสปุตนิกในไทย มาหารืออย่างเร่งด่วน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผย นายกฯ ได้เชิญภาคเอกชน อาทิ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ฯลฯ เข้าร่วมหารือข้อเสนอของภาคเอกชนต่อการกระจายวัคซีนและการนำเข้าวัคซีน ในวันที่ 28 เม.ย.นี้ โดยภาคเอกชนได้ข้อสรุป 10 สถานที่เหมาะสมในการฉีดวัคซีน โดยจะนำผลไปหารือกับทีมแพทย์ กทม. วันที่ 27 เม.ย.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เพชบุรี, WorkpointTODAY

-รพ.ราชวิถี เปิดโครงการแท็กซี่รับ-ส่งผู้ป่วยโควิด 19 ฟรี โดยให้บริการผู้ป่วยจากรพ.ราชวิถี และสถานพยาบาลอื่นๆ ตามที่ร้องขอ ประชาชนสามารถสแกน QR code ขอรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน รับส่งระหว่างเวลา 09.00-19.00 น. (เฉพาะเขตกทม.และปริมณฑล) ภายในรถจะไม่เปิดแอร์ แต่จะเปิดกระจก 2 ข้างตลอดเวลา ผู้โดยสารต้องเปิดปิดประตูขึ้นลงด้วยตนเอง ภายในรถติดตั้งแผ่นกั้นห้องโดยสาร จำกัดไม่เกิน 2 คนต่อเที่ยว และสัมภาระไม่เกิน 1-2 ชิ้น/คน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยประสานงาน Taxi COVID-19 รพ.ราชวิถี โทร. 096-7711678

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, คมชัดลึก, sanook, newtv

-กทม.ประชุมหารือเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งผู้ป่วยโควิด 19 สั่งการสำนักงานการแพทย์เร่งแก้ไข เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงระบบรับสายให้มีเสียงตอบรับอัตโนมัติ และเพิ่มคู่สายเคลื่อนย้ายผู้ป่วยร่วมกัน 50 เขต พร้อมแจ้งรายชื่อโรงแรมที่เหมาะสม

-ที่ปรึกษานายกฯ ชี้แจงข่าวผู้พักอาศัยในซอยพิษณุโลก 1 ติดโควิด ซึ่งเป็นที่พักของตำรวจสันติบาลประจำทำเนียบฯ และส่วนหนึ่งทำงานอยู่ภายในตึกไทยคู่ฟ้า ว่า ไม่มีตำรวจทำเนียบติดเชื้อโควิด 19 ข่าวตำรวจสันติบาล ทำเนียบฯ สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดก็ไม่เป็นความจริง

-ผบ.สูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) เผย นายกฯ สั่งการให้นำรถทหารเข้ามาช่วยลำเลียงผู้ป่วยโควิด 19 ไปรักษา โดยผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นประเภตสีเขียว จะส่งไปรพ.สนาม ซึ่งกองทัพได้สนับสนุนรถทหาร 10 คัน ตามแผนจะใช้ประมาณ 30 คัน โดยจะเป็นรถพยาบาลของกองพันเสนารักษ์ รวมถึงรถสองตอนที่แยกคนขับกับผู้ป่วย ซึ่งส่วนใหญ่จะดำเนินการในกทม. เป็นหลัก

-จ.ชลบุรี เร่งตั้งรพ.สนามแห่งที่ 4 เพิ่ม 235 เตียง รองรับผู้ป่วยซึ่งขณะนี้ มี 1,542 ราย

-สพฐ. เตรียมเสนอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคนได้ฉีดวัคซีนโควิด 19 เป็นกลุ่มแรก โดยได้เสนอคบค.พิจารณาแล้ว

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

โรคไข้มาลาเรีย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย วันที่ 25 เม.ย.ของทุกปี เป็นวันมาลาเรียโลก ปีนี้มีคำขวัญคือ Zero Malaria-Draw the Line Against Malaria หรือ "กำหนดเส้นชัย กำจัดไข้มาลาเรียเป็นศูนย์" ประเทศไทยกำหนดเป้าหมายให้ปลอดจากโรคไข้มาลาเรียภายในปี 2567 และกำจัดเชื้อมาลาเรียรุนแรงภายในปี 2566 ทั้งนี้ การดำเนินการต้องอาศัยความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ โดย สธ. พัฒนาศักยภาพของ อสม. และร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ

การเลือกซื้ออาหารแห้งออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผจก., bangkokbiznews, Chiangmainew, thailandplus)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนา ยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เตือนประชาชนที่นิยมซื้ออาหารแห้งทางออนไลน์ จำพวกธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง และผลไม้แห้งต่างๆ ให้ระวังเชื้อรา โดยควรสอบถามถึงคุณภาพและวันหมดอายุก่อนตัดสินใจซื้อ พิจารณาภาพประกอบการขายอย่างละเอียด และเมื่อได้รับสินค้า ควรสังเกตบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด ของบรรจุไม่มีรูรั่ว และอ่านฉลากให้ครบถ้วน ก่อนนำมาปรุงประกอบอาหาร ควรล้างให้สะอาด และควรปรุงสุกทุกครั้ง หากบริโภคไม่หมดในคราวเดียว ให้เก็บในภาชนะปิดสนิท เก็บไว้ในที่แห้ง ไม่อับชื้น และมีอากาศถ่ายเทที่ดี

รักษาเด็กอ้วน จ.นครสวรรค์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ข่าวสด

-นพ.ธราเทพ วิชัยโย นายแพทย์ชำนาญการ รพ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เผยแนวทางการรักษา ด.ช.เอกรินทร์ หรือน้องกลิ้ง แก้วกิจจา อายุ 13 ปี น้ำหนักตัวกว่า 200 กก. เป็นไข้และป่วยออกซิเจนตก ว่า เบื้องต้นจะใช้วิธีลดน้ำหนักโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน ให้กินของประเภทต้ม นึ่ง ไม่ให้กินของทอดและลดของหวาน เบื้องต้นสามารถเดินเองแต่ยังเดินได้ไม่ไกล และช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง